

ข่าวประชาสัมพันธ์

คิดไกล! ยิปร็อคหนุนบางกอก เอฟซี พร้อมดันเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่ยุโรป

โค้ชเชบาสเตียน เดสวิกเนส ขอขอบคุณ ยิปร็อค

หลังสนับสนุนทีมเยาวชนจนสร้างผลงานเด่นในลีกยุโรปรุ่นต่ำกว่า 11 ปี



กรุงเทพฯ - บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปร็อค” และผู้ให้บริการโซลูชันระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากกว่า 45 ปี ให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลเยาวชนของสโมสรเอฟซีบางกอก รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี จนสร้างผลงานได้อย่างน่าพอใจในลีกยุโรปที่ผ่านมา ซึ่งสามารถครอง

โค้ชเชบาสเดียน เดสวิกเนส กล่าวว่า "เราขอขอบคุณยิปโรคสำหรับการสนับสนุนที่ดียิ่งในครั้ง นี้ ซึ่งทำให้เยาวชนไทยได้เดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สำคัญครั้งหนึ่งในชีวิต กับการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อร่วมแข่งขันกับทีมฟุตบอลระดับโลกทั้ง บาร์เซโลนา ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ซิตี และอื่นๆ โดยเฉพาะสำหรับเด็กหลายๆ คนแล้ว นี่เป็นการเดินทางไปต่างประเทศเป็นครั้งแรก ผมเชื่อว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและประทับใจสำหรับพวกเขาที่ได้เดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ สัมผัสวัฒนธรรม อาหาร และผู้คนใหม่ๆ รวมถึงความสนุกสนานที่ได้ร่วมแข่งกับทีมฟุตบอลระดับโลก"

มร.ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซัม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "เราขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาเยาวชนเอฟซีบางกอกที่สามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมในลีกยุโรปครั้งนี้ ซึ่งถือว่าพวกเขาได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยและวงการฟุตบอลไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบ ยิปโรคมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนเยาวชนไทยพร้อมกับการเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 7-17 ปี เราเชื่อมั่นว่าวงการฟุตบอลไทยจะมีอนาคตที่สดใสอย่างแน่นอน หากได้รับการสนับสนุนที่ดีจากพันธมิตรที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน ดังที่ยิปโรคได้ให้การสนับสนุนในครั้งนี้"

สโมสรเอฟซีบางกอกได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันรุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี เมื่อเดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา ผู้ฝึกสอนจึงจัดการทดสอบความสามารถเพื่อคัดเลือกผู้เล่น ซึ่งจะได้รับการฝึกฝนอย่างหนักเพื่อเป็นตัวแทนของประเทศ หลังการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นยาวนาน 3 เดือนจึงเดินทางไปร่วมการแข่งขันยังเมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส โดยในช่วง 3 วันแรกที่เดินทางไปถึง คณะนักกีฬาเยาวชนไทยต้องใช้เวลาปรับตัวให้เคยชินกับสภาพอากาศและรูปแบบการฝึกซ้อม รวมถึงร่วมการแข่งขันนัดกระชับมิตรกับทีมแชนต์เอเดียน มงต์เปอลิเยร์ และ ลียง (ทีมในสโมสร เฟรนช์ลีก 1 อคาเดมี) เพื่อซักซ้อมก่อนเริ่มการแข่งขันจริง

หลังจากนั้น ทีมเยาวชนไทยได้เดินทางไปยังเมืองนีองต์เพื่อร่วมเล่นในรายการ มินิ มอนเดียล (Mini Mondial) ซึ่งก็สามารถสร้างผลงานได้อย่างดีเยี่ยมโดยเอาชนะ 2 ทีมแรกไปด้วยคะแนน 3-1 และ 1-0 ตามลำดับ ในวันที่สองทีมไทยเริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ โดยสามารถเอาชนะอีกสองเกมต่อมาและเสมอในเกมสุดท้าย โดยในเกมสุดท้ายซึ่งแข่งขันกับทีมเอสซี บาสเดียน (ทีมระดับโปรของฝรั่งเศส) ทีมเอฟซีบางกอกสามารถคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยมจนจบด้วยการเสมอ 0-0 ซึ่งทำให้ทีมมีคะแนนรวมสูงสุดในรุ่นที่ 18 คะแนน และได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

การแข่งขันวันสุดท้ายยิ่งทวีความตื่นเต้นและท้าทายยิ่งขึ้นเมื่อต้องลงแข่งต่อหน้าผู้ชมจำนวนมาก โดยการแข่งขันเกมแรกดำเนินไปอย่างดุเดือดและทีมเอฟซีบางกอกสามารถคว้าชัยชนะไปด้วยคะแนน 1-0 ส่วนเกมต่อมาต้องแข่งกับทีมเออีพีอาร์ เรซ ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่ม ทีมเอฟซีบางกอกพยายามอย่างหนักแต่เนื่องจากทีมคู่แข่งมีฝีมือสูงมาก จึงเป็นฝ่ายพ่ายไปด้วยคะแนน 2-1 และตกรอบไป โดยเมื่อรวมผลคะแนนท้ายสุด ทีมเอฟซีบางกอก



หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 02-640-8600 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/>

###

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2511 โดยเป็นบริษัทแรกที่ดำเนินการผลิตแผ่น

ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

บริษัทจึงยึดมั่นการดำเนินงานภายใต้แนวคิดยิป

เกี่ยวกับ แชน-โกแบ็ง (Saint-Gobain)

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแชน-โกแบ็ง เครือบริษัทการผลิตโครงสร้าง

แชน-โกแบ็ง ดำเนินงาน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มนวัตกรรมกระจกแผ่นเรียบ กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์



หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับชิปร็อคและแซง-โกแบ็ง กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ <http://www.gyproc.co.th/>
หรือ <https://www.facebook.com/GyprocClub>

สำหรับสื่อมวลชน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท วิวาลดี พับลิค รีเลชันส์ โทรศัพท์: 0-2612-2253 ต่อ 103 แฟกซ์: 0-2612-2254 เว็บไซต์: www.vivaldipr.com

ฉันทยาภรณ์ กาญจนะโหด (หญิง)

Senior PR Executive

มือถือ: 084-448-3067

อีเมล: tanyaporn.k@vivaldipr.com

วีรวรรณ แซ่จ้าว (เอ)

Senior PR Executive

มือถือ: 085-000-1476

อีเมล: veerawan.s@vivaldipr.com

###